



ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์)  
เป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย (ด้านวิศวกรรมโยธา) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์) เป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัย (ด้านวิศวกรรมโยธา)

โครงการจ้างพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านวิศวกรรมโยธา)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๓๐๐๐๑

นายอวยชัย อัครลาภสกุล

๒. การประเมินสมรรถนะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจะดำเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ นำเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ภายในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทางเว็บไซต์ <http://www.disaster.go.th> (หน่วยงานภายใน : กองการเจ้าหน้าที่)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอียรชัย ชูกิตติวิบูลย์)

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ